



ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 12

เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ร้อยใจรัก... ร้อยใจผูกพัน งานแสดงมูทิตาจิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร



คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานแสดงมูทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคารเจ้าคุณทหาร ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เกษม สร้อยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย อุบลเกิด (ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ สุขสุแพทย์ รองศาสตราจารย์ศรีสกุล วรจันทรา (ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรงค์ เมฆโหรา (ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร) คุณประภัสสร โพธิ์ฐิติรัตน์ คุณสวนิต พูนพิพัฒน์ คุณสุมิตรา เจริญสิน คุณโกศลป สุนทรา คุณประจวบ กลัดแขก และคุณมณฑา นิมแสง (ส่วนสนับสนุนวิชาการ)

มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยวัฒน์ เต๋อโพลีพงษ์ ประธานมูลนิธิสายธาร และประธานบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ คุณสมใจ วุฒิปุณรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงินเครือเบทาโกร พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิสายธาร ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 100,000 บาท ซึ่งปีนี้มูลนิธิสายธาร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นปีที่ 13 แล้ว เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ดร.ชัยวัฒน์ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับทุน และในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชนชั้นนำได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่อาชีพแก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยในกระบวนการเรียนการสอนนอกจากจะส่งเสริมความรู้ด้านทฤษฎี หรือด้านวิชาการแล้วยังต้องส่งเสริมในภาคปฏิบัติด้วย เพื่อให้ นักศึกษาได้มีประสบการณ์วิชาชีพที่ดี โดยสถานศึกษาต้องพยายามหาสถานที่ฝึกงานให้แก่ นักศึกษา เพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติ อย่างจริงจัง ส่วนตัวนักศึกษาเองที่มีความถนัดวิชาใด หรือสนใจทางด้านไหน ต้องฝึกปฏิบัติให้คล่องให้รู้จริง เพื่อให้สามารถ ทำงานได้ทันที

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ของศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ อาคารบุษนาค โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและนักวิจัยประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ



บริการวิชาการสู่สังคม



วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เห็นคุณค่าและร่วมสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้คุณ

ภาพมาตรฐาน วิจัยโดยคนไทยและผลิตในประเทศ มีการนำไปใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งนอกจากจะเป็นการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายในการนำเข้าสินค้าทางการแพทย์จากต่างประเทศแล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น จากการลดต้นทุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดคิดค้นนวัตกรรม การแพทย์ในอนาคต นอกจากนี้ยังจะเป็นเวทีพบปะระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ผู้ผลิต และผู้ใช้งานจริง เพิ่มโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ รวมถึงเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์มากมาย อาทิ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ระบบหุ่นยนต์ผ่าตัด หุ่นยนต์ดินสอ-mini หุ่นยนต์สอนเด็กออกทิสติก และรถพยาบาลนาโน เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการแบ่งส่วนการจัดแสดงผลงานเพื่อให้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำที่เป็นการนำเสนอแนวคิดตั้งต้น กลางน้ำที่นำเสนอให้เห็นถึงการนำมาต่อยอด และปลายน้ำที่นำเสนอการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง รวมถึงนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำมร อินทร์สังข์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายจรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “ไรฝุ่น ภัยร้ายใกล้ตัวที่มองไม่เห็น กำจัดได้โดยใช้สมุนไพร” ในงาน “ตลาดนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย (Medical Innovation of Thailand) ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์” ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (วธ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)



มุทิตาจิต ต่อจากหน้า 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละท่านด้วยความเสียสละ อุตุน เพื่อพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จากนั้น คณบดี และผู้เข้าร่วมงานได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุเพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกท่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร หนึ่งในผู้เกษียณฯ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสนี้ว่า “ผมรับราชการมาเป็นเวลา 39 ปี 3 เดือน ด้วยความรัก ความผูกพันเหนือคำบรรยาย ภูมิใจที่เป็นข้าราชการ บัดนี้ผมจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตส่วนตัวแล้ว แต่จะยังทำงานวิจัยทางด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทิศตนต่อสังคม และขอสอนน้องๆ ด้วยคำกลอน กฤษณาสอนน้อง ของ กรมพระปรมาภิไธยชิโนรส “พฤษภกาสร อิกกฤษรอน ปรดปลง โทพนต์เสนังคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายลีนทั้งอินทรีย์ สลิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”



ข่าวเกษตรพระจอมเกล้า

ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมภรณ์ ชัยศรี

กองบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก เลิศพานิช นายกศพล เป็ลสันประเสริฐ

ข่าว/ภาพ : นางสาววิไล บันปิตานุสรณ์ โทรศัพท์ : 02-326-4080-90 ต่อ 7137, 7007 e-mail : kpwilai@kmitl.ac.th

พิมพ์ที่ : งานเอกสารการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง